

Số: 2018 /BC-UBND

Tây Ninh, ngày 23 tháng 5 năm 2018

2018

## BÁO CÁO

### Tiến độ thực hiện một số kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

Thực hiện Công văn số 30/HĐND ngày 15/5/2018 của HĐND tỉnh về việc báo cáo bổ sung tiến độ thực hiện một số kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh;

UBND báo cáo tiến độ thực hiện một số kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh như sau:

**1. Ý kiến kiến nghị:** Theo Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thì giá thu gom rác đối với trường học là 160.000 đồng/tháng, là quá thấp đề nghị nâng lên 400.000 đồng/tháng (do số lượng học sinh nhiều, lượng rác thải rất lớn, đơn vị thu gom rác không chấp nhận thu gom rác với giá 160.000 đồng/tháng nên trường phải chi thêm) (Cử tri huyện Gò Dầu).

**Tiến độ thực hiện:** Hiện nay, Sở Xây dựng đang xây dựng phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư từ ngân sách nhà nước và dự kiến trình UBND tỉnh xem xét, công bố vào tháng 10 năm 2018. Việc điều chỉnh tăng từ 160.000 đồng lên 400.000 đồng sẽ được tính toán cân nhắc trong quá trình thực hiện.

**2. Ý kiến kiến nghị:** Đề nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt biển báo chọi, biển báo giảm tốc độ tại các chọi và ngã 3 trên đường ĐT 788 (đoạn qua khu vực ấp An Lộc, xã An Cơ); đồng thời xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã 4 Phước Vinh (ĐT 788 giao với Hương lộ 5) (Cử tri xã An Cơ và Phước Vinh, huyện Châu Thành).

#### Tiến độ thực hiện:

- Đã lắp đặt xong biển báo khu đông dân cư, hết khu đông dân cư. Biển báo chọi đang thi công hoàn thành cuối tháng 4/2018.

- Đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Phước Vinh, sẽ bổ sung vào dự án nâng cấp đường Phước Vinh Sóc Thiết, dự kiến triển khai trong năm 2018-2019.

**3. Ý kiến kiến nghị:** Hiện nay, tuyến đường QL 22B và một số tuyến đường thuộc tỉnh quản lý thiếu các biển báo tốc độ, gây khó khăn cho người tham gia giao thông điều chỉnh tốc độ cho phù hợp (dẫn tới bị CSGT phạt tốc độ), nhất là những người ngoài tỉnh lưu thông trên các tuyến đường này. Đề nghị ngành chức năng sớm rà soát, lắp đặt biển báo tốc độ cho phù hợp (Cử tri xã Mỏ Công, huyện Tân Biên).

**Tiến độ thực hiện:**

Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương cấm biển “khu đông dân cư, hết khu đông dân cư” trên địa bàn huyện Châu Thành, Sở GTVT đã thực hiện xong. Các huyện còn lại, Sở GTVT đã phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Tỉnh, Ban ATGT Tỉnh và UBND các huyện đã tổ chức khảo sát đang tổng hợp tham mưu trình UBND Tỉnh thực hiện. Riêng tuyến QL22B sẽ tổng hợp, kiến nghị Cục quản lý Đường bộ IV thực hiện.

**4. Ý kiến kiến nghị:** Cử tri phản ánh, hiện nay tình trạng xe Đồng Phước chạy với tốc độ rất nhanh, thường xuyên vượt phải rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng quan tâm, chấn chỉnh tình trạng trên (Cử tri xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu).

**Tiến độ thực hiện:**

Căn cứ mục 3.60, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2018 của Bộ Giao thông Vận tải thì “*Vượt phải là tình huống giao thông trong đó một phương tiện vượt phương tiện khác về phía bên phải của phương tiện bị vượt trên cùng một chiều đường tại các đường chỉ có một làn xe cơ giới mỗi chiều*”. Như vậy, hành vi vi phạm vượt phải chỉ cấu thành khi trên đường chỉ có một làn xe cơ giới mỗi chiều.

Theo quy định của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, loại trừ đối với “*trường hợp tại đoạn đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường mà xe chạy trên làn đường bên phải chạy nhanh hơn xe đang chạy trên làn đường bên trái*”. Trên tuyến Quốc lộ 22B (đoạn qua xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu) là tuyến đường có hai làn xe cơ giới mỗi chiều, không có biển hiệu lệnh quy định làn đường dành riêng cho từng loại xe. Vì vậy, khi phương tiện phía trước chạy chậm thì phương tiện phía sau được phép chạy vào làn trong cùng bên phải để vượt qua, hành vi vượt này không được xem là vi phạm vượt phải và không bị xử phạt theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

**5. Ý kiến kiến nghị:** Hiện nay, cống Suối Cây Sung (thuộc dự án Kênh Phước Hòa, đoạn qua khu vực ấp An Thọ) quá nhỏ, kiến nghị ngành chức năng xem xét, mở rộng để đảm bảo thoát nước vào mùa mưa (Cử tri xã An Cơ, huyện Châu Thành).

### **Tiến độ thực hiện:**

Công tiêu luân số 3 (Suối Cây Sung, dự án Phước Hòa) là công K3+171 nằm trên kênh tiêu công số 1 thuộc gói thầu xây lắp 05 kênh tiêu, Khu tưới Tân Biên, dự án Thủy lợi Phước Hòa. Hiện tại, công này là công cũ, khẩu độ  $D=150\text{cm}$ , trước công được bố trí ngưỡng tràn cao  $0.77\text{m}$ . Theo tính toán của thiết kế, việc thi công nâng cấp chỉ cần đập bỏ phần ngưỡng tràn trước thượng lưu công là đủ để tiêu thoát nước cho khu vực, Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT đã yêu cầu đơn vị thi công thực hiện hoàn thành công việc trên. Tuy nhiên do công thi công xong vào mùa khô, không có mưa lớn do vậy cần phải kiểm tra thực tế khả năng thoát nước của công vào mùa mưa để đánh giá hiệu quả của công trình.

Riêng phía hạ nguồn (cách công 300m trở đi), vị trí mà HĐND huyện Châu Thành phản ánh tại Báo cáo số 14/BC-HĐND ngày 19/4/2018 “...quan sát thấy lòng kênh rất hẹp, cỏ dại mọc nhiều, khả năng nước thoát qua công sẽ không tiêu kịp...” là kênh tiêu công số 1 đoạn khoảng từ K3+500 -K3+800. Kênh tiêu công số 1 giáp với sông Vịnh tại vị trí K4+326. Do vậy, đây là đoạn cuối kênh có độ dốc địa hình rất lớn, kênh được thiết kế với độ dốc đáy:  $i=6\times 10^{-4}$ , vận tốc nước chảy trong kênh  $V=0.81\text{m/s}$ ; theo tính toán của thiết kế với các thông số được thiết kế như trên kênh đảm bảo đủ khả năng tiêu nước cho khu vực. Đoạn kênh trên được thi công vào tháng 04/2017, hiện nay công trình vẫn chưa được nghiệm thu; trước khi nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng, Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT sẽ cho phát cỏ và nạo vét lại đoạn kênh trên.

**6. Ý kiến kiến nghị:** Trong thời gian qua, có 02 lần cá chết trên sông Vịnh, gần nhất là vào ngày 10/01/2018 người dân vớt được khoảng 2-3 tấn cá chết, việc cá chết hàng loạt (đoạn qua xã An Cơ, Phước Vinh) có thể do các nhà máy, xí nghiệp ở thượng nguồn huyện Tân Biên xả nước thải gây ô nhiễm nguồn nước, đề nghị ngành chức năng sớm kiểm tra, có biện pháp xử lý kịp thời (Cử tri xã An Cơ và Phước Vinh, huyện Châu Thành).

### **Tiến độ thực hiện:**

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thêm các doanh nghiệp phía thượng nguồn (xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên) theo đề xuất của Thường trực HĐND huyện Châu Thành. Tuy nhiên, do liên quan đến nhiều doanh nghiệp ở thượng nguồn sông Vịnh, phải tổ chức kiểm tra thực tế, hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các ngành và địa phương liên quan kiểm tra, lấy mẫu nước thải, phân tích, đánh giá và tổng hợp kết quả, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

**7. Ý kiến kiến nghị:** Đề nghị ngành chức năng làm rõ lý do vì sao các trường yêu cầu học sinh nộp tiền BHYT ngay từ đầu năm học (cuối tháng 8, đầu tháng 9 hàng năm), trong khi thẻ BHYT của học sinh có giá trị sử dụng đến hết năm (ngày 31 tháng 12). Việc thu như hiện nay gây khó khăn cho gia đình những học sinh có hoàn cảnh khó khăn (do ngay từ đầu năm học phải cùng lúc nộp rất nhiều khoản thu), đồng

thời dễ phát sinh tiêu cực do các trường thu nhưng giữ lại đến gần cuối năm mới nộp về cho BHXH tỉnh (*Cử tri xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng*).

#### **Tiến độ thực hiện:**

Về nội dung hướng dẫn các trường thu BHYT của học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019, UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo trong tháng 7/2018 sẽ có văn bản hướng dẫn các trường học thực hiện thu BHYT của học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019, trong đó yêu cầu các trường thông báo công khai cho phụ huynh học sinh biết việc "*phụ huynh có thể lựa chọn đóng ngay trong tháng 8 hoặc các tháng liền kề đến hết ngày 26/11/2018*". Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ giao các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại các trường học.

**8. Ý kiến kiến nghị:** Khu Công nghiệp Thành Thành Công (trước đây là Khu Công nghiệp Bourbon An Hòa) khi giải phóng mặt bằng có cam kết xây 02 trường học trả lại cho địa phương, nhưng đến nay chỉ mới xây được Trường Tiểu học, còn Trường THCS An Thới vẫn chưa có phương án xây dựng, trong khi trường đã xuống cấp, rất nguy hiểm cho giáo viên và học sinh. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp sớm xây dựng trường THCS An Thới, tạo thuận lợi cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh của trường (*Cử tri xã An Hòa, huyện Trảng Bàng*).

#### **Tiến độ thực hiện:**

Công ty đã cam kết thực hiện theo đúng với chủ trương đã duyệt của UBND tỉnh về việc xây dựng lại trường cấp 2, tuy nhiên hiện nay được biết số lượng học sinh cấp 2 khoảng 60 em nên tạm thời công ty đề xuất tổ chức di dời vô trường cấp 1 đã xây xong, các chi phí hỗ trợ di dời của trường cấp 2 phía công ty sẽ phối hợp thực hiện như vậy sẽ tiết kiệm chi phí và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh của Trường THCS An Thới, ngày 06 tháng 4 năm 2018, Ban Quản lý khu kinh tế Tây Ninh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Trảng Bàng làm việc với Công ty CP KCN Thành Thành Công tại trụ sở Công ty CP KCN Thành Thành Công. Cuộc họp thống nhất xây trường THCS An Thới tại vị trí mới thuộc Khu dân cư - tái định cư Thành Thành Công, không di dời vô trường cấp 1 đã xây xong như đề xuất của Công ty.

Sau khi trao đổi, phân tích, đánh giá tình hình thực tế, cuộc họp thống nhất thời điểm Công ty CP KCN Thành Thành Công triển khai xây dựng trường THCS An Thới như sau:

- Hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng, mời thầu chọn đơn vị tư vấn, thi công: năm 2018.
- Khởi công xây dựng: tháng 01/2019.
- Bàn giao công trình cho UBND huyện quản lý, sử dụng: trước 01/7/2019.

Do đó, việc triển khai phương án di dời vô trường cấp 1 sẽ không thực hiện.

**9. Ý kiến kiến nghị:** Ngày 04 tháng 4 năm 2016, UBND xã Thạnh Bắc có danh sách gửi đến Ban chính sách, Phòng Chính trị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị 08 đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp 01 lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 62). Tuy nhiên, đến nay chỉ có ông Trần Việt Tâm, sinh năm 1968 đã được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần theo QĐ 62 với số tiền là 3.300.000đ còn lại 07 người (Ông Trần Văn Mười, SN: 1961; ông Lê Văn Đôn, SN: 1966; ông Nguyễn Văn Mum, SN: 1963; ông Phạm Quang Khởi, SN: 1962; ông Lê Văn Hiệp, SN: 1954; ông Lê Văn Hải, SN: 1961) hiện chưa có thông tin phản hồi. Kiến nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sớm trả lời cho người dân biết (Cử tri xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên).

**Tiến độ thực hiện:**

Hiện nay, Ban CHQS huyện Tân Biên đã hoàn chỉnh 02 (hai) hồ sơ đề nghị thực hiện chế độ theo QĐ số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ CHQS tỉnh đã thẩm định và đề nghị về Phòng Chính sách/Cục Chính trị QK7 (4/2018): Ông Lê Văn Hiệp, sinh năm 1954; quê quán: Thành phố HCM; nơi thường trú: Thạnh Bắc, Tân Biên, Tây Ninh và ông Trương Văn Láng, sinh năm 1963; quê quán: Tây Ninh; nơi thường trú: Thạnh Bắc, Tân Biên, Tây Ninh.

Theo báo cáo số 509/BCH-CT ngày 17/5/2018 của Ban CHQS huyện Tân Biên, các hồ sơ còn lại Ban CHQS huyện, Hội đồng Chính sách xã Thạnh Bắc đang tổ chức thẩm tra, xác minh hoàn chỉnh và đề nghị đúng quy định.

Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện một số kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND, ĐDBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: TNMT, GDĐT, XD, GTVT, NNPTNT, BQL KKT, BCHQS, CA;
- UBND Trảng Bàng;
- LĐVP, P:TH, VX, KT2;
- Lưu: VT VP.UBND tỉnh.Thao



Nguyễn Thanh Ngọc